
BORGARRÁÐ 10. október 2019: Framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins 
um aðkomu að göngubrú yfir Breiðholtsbraut - R19080207

Í framhaldi af svari umhverfis- og skipulagssviðs við fyrirspurn Flokks fólksins vegna 
aðkomu að göngubrú yfir Breiðholtsbraut sem lagt var fram á fundi borgarráðs 10. október 
2019 er óskað eftir nánari upplýsingum um aðkomu gangandi vegfaranda frá Mjódd að 
göngubrúnni. Er gert ráð fyrir óbreyttri aðkomu í framtíðinni, það er að ekki verði hægt að 
komast upp á göngubrúna frá Mjóddinni, heldur verði að taka sveigu til vinstri inn í 
Arnarbakka til að fara inn á brúna frá Arnarbakka?


